

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 7/2024

Kính thưa bà con và các bạn, sau đây là nội dung tuyên truyền của UBND Xã Phúc Lộc.

Ngày 07/6/2024, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện tổ chức họp đề rà soát, đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và bàn giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số năm 2023, nâng cao Chỉ số CCHC năm 2024. Chủ trì cuộc họp ông Lưu Quốc Trung, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC huyện. Sau khi nghe Trưởng phòng Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC huyện thông qua một số dự thảo văn bản (*Báo cáo tóm tắt kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023; Dự thảo Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2024; Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Ba Bể năm 2024; Dự thảo Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ba Bể năm 2024*) và ý kiến thảo luận, phát biểu của các thành phần dự họp. Đồng chí Lưu Quốc Trung, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC huyện kết luận chỉ đạo như sau:

Qua báo cáo đánh giá kết quả Chỉ số CCHC năm 2023 của huyện cho thấy công tác CCHC đã có bước đột phá so với năm 2021, một số chỉ tiêu đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu mất điểm tương đối lớn (*cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công*); Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số xã, thị trấn chưa được chú trọng; Công tác thông tin, tuyên truyền chưa hiệu quả, chưa có nhiều sáng kiến kinh nghiệm về CCHC; Chất lượng kế hoạch khắc phục Chỉ số của một số đơn vị chưa đạt... Để khắc phục những tồn tại, hạn chế về kết quả Chỉ số năm 2023 vừa qua và để từng bước cải thiện, nâng cao Chỉ số trong thời gian tiếp theo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính. Tăng cường công tác chỉ đạo của cấp ủy và công tác phối hợp giữa UBND xã, thị trấn với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác CCHC.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền CCHC, chuyển đổi số bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Kịp thời đăng tải công khai các nội dung trên Cổng thông tin điện tử huyện.

3. Nâng cao thái độ, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Nhất là, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp xã đến cấp huyện.

4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện kiểm tra, nếu phát hiện có hành vi vi phạm, kiến nghị UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xử lý theo quy định.

5. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch thực hiện CCHC năm 2024 để thực hiện, tránh tình trạng không thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch.

6. Các cơ quan, các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của huyện, khẩn trương tổ chức thực hiện, quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần trao đổi ngay với các cơ quan liên quan để được hướng dẫn. Các Kế hoạch khắc phục Chỉ số CCHC năm 2023, nâng cao Chỉ số CCHC năm 2024 của các đơn vị cần có giải pháp chi tiết, cụ thể tương ứng với các tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm. Chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đề ra tại kế hoạch sau khi kế hoạch được ban hành.

7. Đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo CCHC huyện theo nhiệm vụ được phân công tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC huyện ban hành kèm Quyết định số 1218/QĐ-BCĐ ngày 13/5/2024, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn được phân công phụ trách để nâng cao kết quả thực hiện CCHC.

Bài tuyên truyền của UBND Xã Phúc Lộc đến đây là hết, xin cảm ơn bà con và các bạn đã chú ý lắng nghe!

Ngày 04/7/2024

Phê duyệt của lãnh đạo

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nông Văn Nhượng

Ghi chú: (thực hiện phát trên đài truyền thanh và loa kéo đến các thôn)